

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source : กรุงเทพมหานคร		
Date : 16 พ.ค. 2556	Page : 14	No : 56241684

ทีซีซีเปิดโรงน้ำตาลลุย'เกษตร-พลังงาน'

กลุ่มทีซีซีธุรกิจเกษตร-พลังงานเต็มสูบ ลงทุนกว่า 6 พันล้านบาท ลุยเปิดโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่ "ทีพีเอสโซไทย" กว่า 1.7 พันไร่ เตรียมเพิ่มกำลังผลิตอีกเท่าตัวใน 3 ปี รวมทั้งกลุ่มเดินท่น้ำตาล 4 แห่ง กำลังการผลิต 4 หมื่นตันอ้อย พร้อมเดินท่น้ำตาลไฟฟ้าชีวมวล

กลุ่มบริษัททีซีซี ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เปิดโรงงานน้ำตาลทีพีเอสโซไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,717 ไร่ ระหว่างตำบลบ้านดึก และตำบลดงคู อำเภอบ้าน

ศรีสังขันธ์ จังหวัดสุโขทัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานน้ำตาลทีพีเอสโซไทย และโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในวันนี้(16 พ.ค.)

โรงงานดังกล่าว จะเป็นโรงงานน้ำตาลใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท คริสตอลลา จำกัด ในกลุ่มบริษัททีซีซี ดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาลมากกว่า 24 ปี ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตรวม 18,000 ตันอ้อยต่อวัน และมีแผนขยายกำลังการผลิตเป็น 36,000 ตันอ้อยต่อ

วันในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจะหลังจากนั้น จะลงทุนเพิ่มอีก 5,000 ล้านบาท ทั้งในส่วน

ของโรงงานน้ำตาล และโรงงานไฟฟ้า ชีวมวล โรงงานแห่งนี้ใช้งบประมาณในการลงทุน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโรงงานน้ำตาล 3,500 ล้านบาท และโรงงานไฟฟ้า 2,500 ล้านบาท มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการผลิต และการจัดการทุกขั้นตอน ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานไอเอสโอ 9001 (GMP)/ และ HACCP นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่เกษตรกร

1 อ่านต่อหน้า > 4

: ทีซีซี

ชาวไร่ร้อยละในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการเพาะปลูกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย เป็นโรงงานใหม่ที่ปัจจุบันบริษัท คริสตอลลา จำกัด มีโรงงานน้ำตาลจำนวน 4 แห่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร สุพรรณบุรี และชลบุรี มีกำลังการผลิตรวม 40,000 ตันต่อวัน

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่มบริษัท ทีซีซี กล่าวถึง การดำเนินธุรกิจโรงงานน้ำตาลของ ทีซีซี ระบุว่า มีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะแสงอาทิตย์และน้ำฝน ร่วมกับเทคโนโลยีในการเพาะปลูกและการผลิต ทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตร

ตอบแทนแก่ทุกส่วน ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิตลูกค้า รวมถึงคนในชุมชน

ทั้งนี้ โรงงานมีพื้นที่รวม 1,717 ไร่ แบ่งเป็นโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย 1,602 ไร่ กำลังการผลิต 18,000 ตันต่อวัน คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลทรายดิบ 200,000 ตันต่อปี คิดเป็น 5.53% ของกำลังการผลิตทั้งประเทศ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ในประเทศไทย และนอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัยไบโอเอเนอจี้ 95 ไร่ กำลังการผลิต 36 เมกะวัตต์ อยู่ในพื้นที่เดียวกัน

โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย เริ่มเปิดหีบแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 มีชาวไร่ร้อยละ 4,000 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อเนื่อง โดยโรงงานจะทำสัญญารับซื้อผลผลิตจากชาวไร่

รุกคืบตอยอดผลิตไฟฟ้า

ในส่วนของการผลิตไฟฟ้า บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลบนพื้นที่เดียวกับโรงงานน้ำตาล

ทิพย์สุโขทัยโดยนำกากอ้อยที่เหลือจากการผลิตมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ระยะแรกมีกำลังการผลิต 36 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในโรงงานและเหลือขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8 เมกะวัตต์ ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศอีกช่องทาง

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เป็นกิจการที่อาศัยประโยชน์จากของเหลือที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ซึ่งก็คือกากอ้อยซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อน เดาทมอไอเอานำระบบดักฝุ่นไฟฟ้าสถิตที่มีประสิทธิภาพดักฝุ่นละอองได้มากกว่า 99% ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการกำจัดของเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบปิด

กำลังผลิตไฟฟ้า จาก โรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัยไบโอเอเนอจี้ รวม 36 เมกะวัตต์ นั้นแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ใช้สำหรับโรงงานน้ำตาล 24 เมกะวัตต์ ใช้ในโรงไฟฟ้า 4 เมกะวัตต์ และที่เหลือ 8 เมกะวัตต์จะถูกส่งไปจำหน่ายแก่การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้แก่จังหวัดสุโขทัย

ความเป็นมาของบริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรม จำกัด ย้อนไปเมื่อปี 2541 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขยายกิจการทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานน้ำตาลลำปาง โรงงานน้ำตาลอุดรดิตถ์ และโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรี ให้บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่ม TCC และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุดรดิตถ์ จำกัด

หลังจากได้รับอนุญาตให้ขยายกำลังการผลิตและย้ายฐานการผลิตในปี 2547 บริษัทเห็นว่าพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 70% อยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัย จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ตั้งแต่ปี 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุดรดิตถ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด